

Ngày 1 tháng 11 năm 2024

Từ tháng 11 năm 2024, hình phạt đối với việc sử dụng điện thoại khi đang lái xe đạp 【ながらスマホ Nagara smartphone】 sẽ được thực hiện nghiêm ngặt hơn. Việc uống rượu khi đang lái xe đạp 【じてんしゃしゅきおびうんてん Jitensha shuki obi unten】 cũng trở thành đối tượng bị phạt!

Luật giao thông về đường bộ được sửa đổi, kể từ tháng 11 năm 2024, hình phạt đối với việc sử dụng điện thoại khi đang lái xe đạp 【ながらスマホ Nagara smartphone】 sẽ được thực hiện nghiêm ngặt hơn. Việc uống rượu khi đang lái xe đạp 【じてんしゃしゅきおびうんてん Jitensha shuki obi unten】 cũng trở thành đối tượng bị phạt. Về việc lái xe đạp trong tình trạng say rượu, các hình phạt không chỉ được áp dụng đối với người lái xe đạp, mà còn đối với những người hỗ trợ lái xe trong tình trạng say rượu, chẳng hạn như người cung cấp đồ uống có cồn cho những người có khả năng uống rượu lái xe. Để bảo vệ bản thân và những người xung quanh khỏi tai nạn do xe đạp gây ra, hãy xem lại các quy tắc liên quan đến việc đi xe đạp.

① **Đẩy mạnh hình phạt đối với 【ながらスマホ Nagara smartphone】 , quy định mới về phạt 【じてんしゃしゅきおびうんてん Jitensha shuki obi unten】 !**

Hình phạt đối với 【ながらスマホ Nagara smartphone】 khi đang di chuyển bằng xe đạp

Kể từ tháng 11 năm 2024, luật giao thông đường bộ đẩy mạnh hình thức xử lý vi phạm đối với các hành vi 【ながらスマホ Nagara smartphone】 như việc nói chuyện điện thoại, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại khi đang di chuyển bằng xe đạp, chỉ ngoại trừ lúc dừng xe. Nghiêm cấm các hành vi cầm điện thoại bằng tay hoặc gắn điện thoại trên xe đạp và nhìn chăm chú vào màn hình.

Hành vi bị cấm khi tham gia giao thông

- Việc nói chuyện bằng điện thoại khi đang tham gia giao thông (trừ trường hợp sử dụng phụ kiện handsfree)
- Việc nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại khi đang tham gia giao thông.
- Trừ trường hợp xe đạp đang dừng
 - Hình phạt khi bị bắt trực tiếp
 - Phạt tiền lên tới 50.000 yên

Nội dung mức phạt từ tháng 11 năm 2024

Trường hợp sử dụng điện thoại khi đang đi xe đạp

Phạt tù tới 6 tháng hoặc phạt tiền lên tới 100.000 yên

Trường hợp sử dụng điện thoại khi đi xe đạp gây nguy hiểm như tai nạn giao thông

Phạt tù tới 1 năm hoặc phạt tiền lên tới 300.000 yên

Mức phạt khi uống rượu lái xe hành vi bán rượu cho người có khả năng lái xe

Cấm uống rượu và lái xe đạp, và cho đến nay chỉ có hành vi "Lái xe khi say rượu" (lái xe trong tình trạng say rượu) mới bị phạt Lái xe với hơn 0,3 miligam rượu mỗi lít hơi thở hoặc 0,15 miligam rượu mỗi lít. thở) cũng bị phạt. Cấm cung cấp đồ uống có cồn hoặc xe đạp cho những người có khả năng uống rượu và lái xe (tạo điều kiện cho việc lái xe khi say rượu).

Các hành vi uống rượu khi lái xe bị nghiêm cấm. Cho đến bây giờ, chỉ việc lái xe trong tình trạng say rượu bị cấm. Tuy nhiên, dựa theo cải cách mới của luật giao thông đường bộ, lái xe khi có nồng độ cồn trong máu trên 0.3mg trên 1ml máu, hoặc trên 0.15mg/ 1l khí thở cũng thuộc đối tượng bị phạt.

Thêm vào đó, người cung cấp rượu các loại hoặc cung cấp xe đạp cho người có nguy cơ uống rượu lái xe đạp cũng thuộc đối tượng bị phạt.

Hành vi bị cấm khi tham gia giao thông

- Uống rượu lái xe
- Cung cấp rượu cho người có nguy cơ uống rượu lái xe đạp
- Cung cấp xe đạp cho người có nguy cơ uống rượu lái xe
- Biết người đi xe đạp có uống rượu và yêu cầu người đó cùng đi xe đạp .

Nội dung hình phạt cho việc lái xe đạp dưới ảnh hưởng của rượu Từ tháng 11 năm 2024

Phạt tù tới 3 năm hoặc phạt tiền lên tới 500.000 yên

Trường hợp cung cấp xe đạp cho người có nguy cơ uống rượu lái xe và người đó đã uống rượu lái xe.

Người cung cấp xe đạp sẽ bị phạt tù tới 3 năm hoặc phạt tiền lên tới 500.000 yên.

Trường hợp cung cấp rượu cho người có nguy cơ uống rượu lái xe, và người đó sau đó lái xe đạp khi uống rượu.

Người cung cấp đồ uống có cồn sẽ bị phạt tù tới 2 năm hoặc phạt tiền lên tới 300.000 yên.

- **Trường hợp biết người đi xe đạp có uống rượu và yêu cầu người đó cùng đi xe đạp, và người đó đã uống rượu .**
-

Phạt tù tới 2 năm hoặc phạt tiền lên tới 300.000 yên đối với người đi cùng

*Hành vi đi xe đạp trong tình trạng không thể lái xe ổn định do có ảnh hưởng của rượu được coi là "lái xe dưới ảnh hưởng của rượu" , trước khi Luật Giao thông đường bộ sửa đổi gần đây, hình phạt đã được quy định là phạt tù tới 5 năm hoặc lên tới 1.000.000 yên.

Các hành vi lái xe dưới đây cũng bị cấm!

Ngoài các hành vi nêu trên như 【ながらスマホ Nagara smartphone】 và 【じてんしゃしゅきおびうんてん Jitensha shuki obi unten】 , tuyệt đối không được thực hiện các hành vi lái xe nguy hiểm có thể dẫn tới tai nạn giao thông nghiêm trọng .

かささしうんてん Kasa sashi unten 【Việc sử dụng dù (ô) khi di chuyển bằng xe đạp】 (Phạt từ 50.000 yên trở xuống, v.v.).

Sử dụng tai nghe khi lái xe, dẫn đến việc không thể nghe thấy âm thanh hoặc giọng nói cần thiết đảm bảo an toàn (phạt tới 50.000 yên)

Chở hai (phạt tới 50.000 yên. Trừ những trường hợp được cho phép bởi quy định của Ủy ban công an tỉnh).

Dàn hàng ngang khi lái xe (Phạt tiền hoặc phạt lên tới 20.000 yên. Ngoại trừ các khu vực có biển báo "cho phép chạy song song".)